

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่ศึกษา	ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดความปลอดภัยในชีวิต สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
ชื่อผู้ศึกษา	ทิวัตต์ วงศ์ฟู
ปีการศึกษา	2560

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดความปลอดภัยในชีวิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ สำหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม(E_1/E_2) ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา พบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย มีประสิทธิภาพ $E_1/E_2 = 82.48/85.00$ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ $80/80$ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00 คะแนนความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.67 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (μ) มีค่าเท่ากับ 4.29

กิตติกรรมประกาศ

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดความปลอดภัยในชีวิต สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จได้ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างดียิ่งจาก นายพิสัณห์ อินลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง นางวิไลวรรณ วันรส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา นายประภาส ลีสมโภชน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา นายวิสุทธิ ศิริมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยसानยาววิทยา นายสนธยา น้อยพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสันมะเค็ดสันขี้เหล็กห้วยผายพัฒนา ที่ได้ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คุณงามความดีที่เกิดจากการศึกษาในครั้งนี้ ขอมอบแต่คุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่ได้ช่วยเหลือและให้กำลังใจต่อผู้ศึกษาตลอดมา

ทิวัตต์ วงศ์ฟู